

**Lc 7,31-35**

<sup>7:31</sup> Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?

<sup>7:32</sup> Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: "Tội tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tội tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than".

<sup>7:33</sup> Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: "Ông ta bị quỷ ám".

<sup>7:34</sup> Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi".

<sup>7:35</sup> Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho".

**ĐÂY CHỈ LÀ CHUYỆN TRẺ CON!**

*“Tôi phải ví thế hệ với ai? Họ giống ai? Họ giống lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tội tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; tội tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” (Lc 7,31-32)*

**Suy niệm:** Chỉ là chuyện trò chơi của đám trẻ nơi phố chợ thôi, nhưng nó lại phản ánh được thói tật đã trở thành thâm căn cố đế nơi tâm thức con người ta. Đó là bệnh “đạo diễn”: muốn biến mọi người khác thành con rối dưới sự điều khiển của mình. Và còn tệ hại hơn, con người còn muốn đạo diễn cả Thiên Chúa nữa. Và khi sự việc không diễn ra như lòng họ mong muốn, những “nhà đạo diễn” mạo nhận ấy qui kết rằng **tại người khác, tại Thiên Chúa** đã không diễn xuất theo đúng “kịch bản” của họ. Và đó cũng là lý do biện minh tại sao họ chưa ăn năn sám hối.

**Mời Ban:** Có hai thái độ sống cơ bản: - thái độ của lũ trẻ con: muốn bắt ép cả Thiên Chúa phải làm theo ý muốn của chúng; - và thái độ của người con: sẵn sàng tìm kiếm và vâng phục ý muốn của Chúa Cha như Chúa Giê-su đã thực hiện. Bạn chọn thái độ nào?

**Chia sẻ:** Xem lại cách sống của bạn, hay nhóm của bạn. Xét xem bạn hay nhóm của bạn đang sống trong thái độ nào. Bạn hay nhóm của bạn hãy chọn một thái độ sống và thể hiện thái độ đó bằng một việc **làm** cụ thể.

**Sống Lời Chúa:** Mỗi khi bước vào một ngày mới, bạn hãy nói lên với Chúa quyết chọn cơ bản của mình: vâng phục ý Chúa Cha như một người con thảo.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, Người Con đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, xin ở với con luôn mãi và giúp con trong mọi giây phút của cuộc sống đều biết thưa với Chúa Cha : “Xin cho ý Cha thể hiện, dưới đất cũng như trên trời”. Amen.*